



ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 443,000 บาท
ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำและใช้ประโยชน์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ในงานจัดดอกไม้ การทำกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษป่านศรนารายณ์ และการใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง และ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต และวิทยากรเอกชนด้านบรรจุภัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ร้อยละ 90.00 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50

2. ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 40 คน หรือร้อยละ 100 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ฝึกอบรมนำความรู้ไปขยายผลต่อด้านประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อใช้บรรจุสินค้าในสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด จำนวน 21 คน หรือร้อยละ 52.50 และใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน จำนวน 19 คน หรือร้อยละ 47.50



ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสมท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 146,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

1. เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิบ้านหนองแจ่ง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มน้ำพริกผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพุด และกลุ่มน้ำพริกชุมชนบ่อพุทรา โดยฝึกอบรมหลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 85 คน ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2553 โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำผัดพริกขิงหมูกรอบ-ไข่เค็ม น้ำพริกกุ้งสมุนไพร น้ำพริกคั่วกลิ้งปลา น้ำพริกขิงคั่ว บัณเฑาะพุด และทองม้วน

2. ติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 85 คน หรือร้อยละ 100 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ น้ำพริก บัณเฑาะพุด และทองม้วนจำหน่ายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม



ชื่อผลงาน : หมูบ้านเผือกหอม

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 215,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

1. เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรการทำบัญชีในครัวเรือน การทำอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมูบ้านเผือกหอม มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 41 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำบัญชีในครัวเรือน การทำเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่ปั๊พไส้เผือก การจัดนิทรรศการ หมูบ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้สำเร็จการอบรม ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ร้อยละ 93.20 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66

2. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ หมูบ้านข้าวหอมนิลวัดกุ่มทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

3. เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมูบ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปลูก.รัก.เมืองไทย ระหว่างเวลา 06.20 – 06.50 น.

4. ติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 41 คน หรือร้อยละ 100 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100





งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร
Research and Academic Service RMUTP